
        บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยทราย  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที1่) ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันอังคารที่ 21  พฤษภาคม 2562  ตั้งแต่ เวลา 13.30  น.   
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยทราย  ต าบลห้วยทราย  อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยทราย 

๑ นายขยัน  เป็งเฟย ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยทราย 
2 นายถาวร   จินานาง รองประธานสภาเทศบาล 
3 นายประชัน  ทาอินทร์ เลขานุการสภาฯ 
4 นายศรีธร    บุญจันต๊ะ สท. เขต.1 
5 นายชลอ     อุปค า ส.ท. เขต.1 
6 นายสม    ทาเกิด ส.ท. เขต.1 
7 นายเดช  บุญทวี ส.ท. เขต.1 
8 นายอัครเดช   กวีชาญวิเชียร ส.ท. เขต.1 
9 นายประเวท  จินาจันทร์ ส.ท. เขต.2 

10 นายเสาร์ค า     นันตาล ส.ท. เขต.2 
11 นายสายเพชร  ทาโปปิน ส.ท. เขต.2 
12 นายเอนก   อินมุตโต ส.ท. เขต.2 

ผู้ลาการประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง 

- - - 
ผู้ขาดการประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง 

- - - 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลห้วยทราย 

1 นายวัยศักดิ์     ใจเทพ นายกเทศมนตรี 
2 นายชาคริต      ธิสา รองนายกเทศมนตรี 
3 นายสมพงษ์     กีไสย รองนายกเทศมนตรี 
4 นายอุทัย          ชัยบุญเรือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5 นายสุวัฒน์      อรินแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
1 นายจีรพงค์    เต็มจิตร์ ปลัดเทศบาล 
2 นางดรุณี       แก้วโพธา ผู้อ านวยการกองคลัง 
3 นายถนอม     ปัญโญ ผู้อ านวยการกองช่าง 
4 นายสันติ       ดาวเวียงกัน หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
5 นายกิติศักดิ์   สุวรรณพันธุ์โสภา นิติกรช านาญการ 
6 นางจีระนัน     เป็งเรือน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

จ านวนผู้มาประชุม    12  คน    ผู้ลาการประชุม – คน ผู้ขาดการประชมุ – คน จ านวนผู้เข้าร่วมการประชมุ   11  คน   
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เริ่มประชุมเวลา   เวลา 13.30 น. 
                               - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยทราย  คณะผู้บริหาร  และพนักงานเจ้าหน้าที่           

พร้อมแล้ว นายขยัน เป็งเฟย ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยทราย ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี        
พ.ศ.2562 วันอังคาร ที่ 21  พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้ 
 

นายขยัน   เป็งเฟย เริ่มเข้าระเบียบวาระท่ี 1  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

1.1.พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 
เมษายน 2562  มาตรา 10  ให้ยกเลิกความในมาตรา 48 เบญจ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล 
(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 48 เบญจ บุคคลผู้มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (1) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง (2) ส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา” มาตรา 19 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (2/1) 
ของวรรคหนึ่งในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 “(2/1) รักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่น
มรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว” มาตรา 23 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของ
มาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 “การจ่ายเงินของเทศบาลตาม
วรรคหนึ่ง หรือการน าเงินของกิจการที่เทศบาลเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือ
หุ้นในกิจการนั้น ไปใช้จ่ ายเพ่ือการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล หรือสมาชิกสภา
เทศบาล จะกระท ามิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือกับหน่วยงาน
ในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มีการ
ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงหมาดไทยประกาศก าหนด” 
จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 
30 มกราคม พ.ศ.2562 

นายขยัน   เป็งเฟย คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยทราย ได้ตรวจแล้ว 
(ประธานสภาฯ) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันอังคารที่ 30 

มกราคม พ.ศ.2562 เชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณารายงานการประชุมสภาฯ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไข 
ถือว่าสภาฯ แห่งนี้รับรองรายงานการประชุมครับ  

        /ระเบียบวาระท่ี3... 



    -3- 
   

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 3.1.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over-lay เชิญ สท.ศรีธร        

บุญจันต๊ะ 
นายศรีธร บุญจันต๊ะ       เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมได้ตั้งกระทู้ ถาม 
 (สท.เขต.1)                เรื่อง โครงการถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over-lay หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาด ขนาด

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ซึ่งได้ท าสัญญาก่อสร้างเมื่อ
วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ว่าท าไมยังไม่ได้ด าเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด 
ตอนนี้ได้เป็นระยะเวลา 8 เดือน แล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ด าเนินการก่อสร้าง ผมอยาก              
ทราบว่าจะด าเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over-lay เมื่อใด 
ครับ ผมอยากให้เรียนประธานสภาฯ เรียนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ
ได้ให้ค าตอบด้วย ครับ ขอบคุณครับ 

นายขยัน เป็งเฟย เชิญ ฝ่ายบริหารชี้แจง ครับ 
(ประธานสภา)    
นายวัยศักดิ์ ใจเทพ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามท่ี สท.ศรีธร บุญจันต๊ะ  ได้ตั้ง 
(นายกเทศมนตรีฯ) กระทู้ถาม เรื่องโครงการถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over-lay หมู่ที่  1                    

บ้านแม่ตาด ซึ่งทางเทศบาลได้ด าเนินการท าสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 25 เดือน ตุลาคม 
พ.ศ.2561 สัญญาจ้างเริ่ม วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2561 โดยมีผู้รับจ้างนายเกษมสันต์ เวชานนท์ ปริมาณ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 60.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร 
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณทางโค้งบ้านนางสุค า ไชยลาภ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาด ด้าน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้ติดตามควบคุมงานเป็นประจ าและ
รายงานเป็นประจ า ปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานให้เสร็จตามสัญญาจ้าง ได้ท า
หนังสือถึงผู้รับจ้างจ านวน 3 ครั้ง และได้ท าการติดต่อทางโทรศัพท์ ทาง ไลน์                  
ไม่สามารถติดต่อผู้รับจ้างได้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและผู้เกี่ยวข้องได้ประชุม
หารือในวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติให้ท าหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้
ด าเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน หากพ้นก าหนดเห็นควรพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้าง
นั้น ทางพัสดุได้หนังสือ ที่ ชม 71402/078 ลว.26 เมษายน 2562 เรื่องเร่งรัด
การปฏิบัติงานตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(แบบ Over-lay )   
หมู่ที่ 1 ครั้งสุดท้าย โดยมีการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2562 ผลปรากฏว่า มีผู้ลงลายมือชื่อรับเอกสาร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2562 เวลา 12.00-16.29 น. ชื่อผู้ รับเอกสาร นางชวนพิศ โภคาณิช                        
มีความสัมพันธ์กับผู้รับจ้าง คือเป็น พ่ี และตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2562 เป็นต้น
มาผู้รับจ้าง นายเกษมสันต์ เวชานนท์ ยังไม่มีการติดต่อกับทางเทศบาลต าบลห้วย
ทราย และยังไม่มีการเข้าท างานตามสัญญาจ้างแต่อย่างใด ซึ่งล่วงเลยเกินเวลา 7 วัน 
หลังจากได้รับหนังสือจากเทศบาลต าบลห้วยทราย และเพ่ือให้การด าเนินโครงการ 
                  /ดังกล่าว... 
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ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง                  
1. หน่วยงานแจ้งบอกกล่าวให้คู่สัญญา/ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วงทราบ ว่าผิดเงื่อนไข 
และข้อก าหนดในสัญญาข้อใด 2. หน่วยงานแจ้งผู้รับจ้างชี้แจงปัญหาอุปสรรค         
การท างานภายก าหนดเวลา 3. หน่วยงานแจ้งบอกเลิกสัญญา/พร้อมแจ้งสิทธิ       
ผู้รับจ้าง 4. หน่วยงานท าหนังสือรายงานเหตุการณ์พฤติกรรมพร้อมเอกสารหลักฐาน
ข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ทิ้งงานต่อไป ครับผมข้อชี้แจงเท่านี้
ครับ  

นายขยัน เป็งเฟย  เชิญ สท.ศรีธร บุญจันต๊ะ 
(ประธานสภาฯ)   
นายศรีธร บุญจันต๊ะ เรียนประธานสภาฯ รับทราบตามที่ฝ่ายบริหารชี้แจง ครับ 
(สท.เขต 1)       
นายขยัน  เป็งเฟย ต่อไประเบียบวาระท่ี 4 
(ประธานสภาฯ)   
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีพิจารณา 
   5.1.บริจาคครุภัณฑ์ส านักงานให้แก่ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยทราย 
นายขยัน    เป็งเฟย เชิญ ฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 (ประธานสภาฯ)  
นายชาคริต   ธิสา เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  เนื่องจากพระครูสิทธิสรกิจ                         
(รองนายกเทศมนตรีฯ) (สังฆรักษ์ผดุง พุทธสโร) ได้บริจาค เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น โทรทัศน์ กล้องวงจรปิด 

ให้แก่ตู้ยามชุมชนตั้งด้านหน้าเทศบาลต าบลห้วยทราย ซึ่งตอนนี้พระครูสิทธิสรกิจ                        
ได้มรณภาพไปแล้ว นั้น โดยมอบทรัพย์สินให้แก่ ร้านเข้มการเกษตร โดยนายสุราช                 
ไชยวงค์  เป็นผู้ดูแลทั้งหมด โดยร้านเข้มการเกษตร โดยนายสุราช  ไชยวงค์ ได้ขอ
บริจาคครุภัณฑ์ทั้งหมดให้แก่เทศบาลต าบลห้วยทราย รายละเอียดดังต่อไปนี้  
1.เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ขนาด 18,000  BTU  จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
26,000 บาท 
2.เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ขนาด  9,000   BTU  จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
15,000 บาท 
3.ตู้เย็น ยี่ห้อ มิตซูบิชิ  ขนาด  5.5    คิว   จ านวน 1 เครือ่ง ราคา 5,900   บาท 
4.โทรทัศน์ ยี่ห้อ ซัมซุง ขนาด  32     นิ้ว   จ านวน 2 เครือ่ง ราคา 8,500   บาท 

     5.กล้องวงจรปิด จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท  เป็นเงิน  5,000    บาท      
พร้อมเครื่องบันทึกข้อมูล   จ านวน   1   ตัว    ราคา   5,000  บาท ครุภัณฑ์
ทั้งหมด ร้านเข้มการเกษตร โดยนายสุราช ไชยวงค์ ขอมอบบริจาคให้แก่เทศบาล
ต าบลห้วยทราย เพ่ือใช้ประโยชน์แก่ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยทรายต่อไป ครับ 

          /นายขยัน เป็งเฟย... 
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นายขยัน เป็งเฟย  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย / ครับ เชิญ ผู้อ านวยการกองคลัง 
(ประธานสภาฯ)   
นางดรุณี  แก้วโพธา เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ขอเพ่ิมเติม                             
(ผอ.การกองคลัง)  รายละเอียดตามที่ฝ่ายบริหารชี้แจง  คะ     เนื่องจากมีการบริจาคครุภัณฑ์ส านักงาน 

ให้กับเทศบาลต าบลห้วยทราย   การที่จะรับบริจาคสิ่งให้แก่ส านักงานเทศบาลต าบล        
ห้วยทราย ต้องมีระเบียบและกฎหมายรองรับตามนี้   ตามระเบียบกระทรวงการคลัง   
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การรับมอบพัสดุที่มี   
ผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ   
หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  มาตรา 3 บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติ
เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ประกาศ ข้อบัญญัติและข้อก าหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัตินี้” ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิก
บทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุส าหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริ
หารพัสดุก็ยังคงด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏกรณี
ที่มีผู้ อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมี
ภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไดก็ดี
หลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 “การบริหาร
พัสดุ” ต่อไป ดังนั้น จึงขอให้ทางสภาเทศบาลต าบลห้วยทรายพิจารณาเห็นชอบใน
การรับมอบครุภัณฑ์ส านักงานตามรายงานดังกล่าว คะ 

นายขยัน  เป็งเฟย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแล้ว กระผม
(ประธานสภาฯ)  จะขอมติครับ 
 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบบริจาคครุภัณฑ์ส านักงานให้กับเทศบาลต าบล          

ห้วยทราย ด้วยโปรดยกมือขึ้น 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบบริจาคครุภัณฑ์ส านักงานให้กับเทศบาลต าบล              
ห้วยทราย ด้วยโปรดยกมือขึ้น 
 -สมาชิกเข้าร่วมประชุม  12   คน 
 -ไม่เห็นชอบ      -  เสียง 
 -เห็นชอบ   11   เสียง 
 -งดออกเสียง     1   เสียง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์ส านักงานให้กับเทศบาลต าบลห้วยทราย   ต่อไป 

ข้อ 5.2.  ขอจ่ ายขาดเงินสะสมเ พ่ือก่อสร้ างสะพานทางไปป่าช้ าหมู่ที่  3                   
ที่ช ารุด งบประมาณ 390,000.- บาท  
 
       /นายขยัน เป็งเฟย... 
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นายขยัน  เป็งเฟย เชิญ ฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายวัยศักดิ์ ใจเทพ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  สืบเนื่องจากเกิดพายุเมื่อปีที่แล้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) ท าให้ภายในต าบลห้วยทราย เกิดความเสียหายหลายจุด อ่างเก๊าเปาหมู่ที่ 1/                 

ฝายหลวงหมู่ที่ 8 /ฝายเก๊าตัน หมู่ที่ 3 /สะพานทางเข้าสุสาน หมู่ที่ 3  ต าบล                
ห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง เกิดช ารุดเสียหาย ทางเทศบาลต าบลห้วยทราย ได้ขอ
งบประมาณส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้หมดทั้งสี่
โครงการฯ แต่เนื่องจากระยะเวลาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน หาผู้รับ
จ้างไม่มีใครรับจ้าง / จึงได้ปรึกษากับทางประธานสภาประธาน ขอจ่ายขาดเงินสะสม
ของทางเทศบาลต าบลห้วยทราย เพ่ือด าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อไป                 
จึงขอให้ทางสภาเทศบาลต าบลห้วยทรายพิจารณาเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือ
ก่อสร้างสะพานทางไปป่าช้าหมู่ที่ 3 ที่ช ารุด โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.บ้าน
ล้านตอง สถานที่ก่อสร้าง น้ าแม่ตาดทางเข้าสุสาน บ้านล้านตอง หมู่ที่ 3 ต าบลห้วย
ทราย อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
5.00 เมตร งบประมาณ 390,000 บาท ต่อไปครับ 

นายขยัน      เป็งเฟย  เชิญ ผู้อ านวยการกองคลัง 
(ประธานสภาฯ) 
นางดรุณ ี   แก้วโพธา เรียนประธานสภาฯคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ขอแจ้งระเบียบการจ่าย 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) ขาดเงินสะสม ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนดังต่อไปนี้ 

 1.ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 2.ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

 3.ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน
ไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

 4.เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป   หากไม ่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

/ทั้งนี.้.. 
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ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
 รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
ยอดเงินสะสมจ านวน 8,876,451.44 บาท 
1.งบบุคลากร จ านวน 3 เดือน เดือนละ 1,030,000. -  บาท เป็นเงิน 
3,090,000.-บาท 
2.หัก 10% ของยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ปีงบประมาณ 2562                  
มียอดงบประมาณ 40,500,000 x 10%) เป็นเงิน 4,050,000.- บาท 
3.หักจ่ายขาดเงินสะสมอาคารศูนย์เรียนรู้ 1,335,000.-บาท รวมเงินสะสมที่กั้นไว้ 
เป็นเงิน 8,475,000.-บาท 
เงินสะสมสามารถจ่ายได้ 8,876,451.44 – 8,475,000 =401,451.44 บาท 

 หรือยอดเงินสะสมที่จะจ่ายได้ จึงขอให้ทางสภาเทศบาลต าบลห้วยทรายพิจารณา
เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างสะพานทางไปป่าช้าหมู่ที่  3 ที่ช ารุด 
งบประมาณ 390,000 บาท คะ  

นายขยัน  เป็งเฟย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแล้ว กระผม
(ประธานสภาฯ)  จะขอมติครับ 
 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างสะพานทางไปป่าช้า

หมู่ที่ 3 ที่ช ารุด งบประมาณ 390,000.- บาท ด้วยโปรดยกมือขึ้น 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้างสะพานทางไปป่าช้า   
หมู่ที่ 3 ที่ช ารุด งบประมาณ 390,000.- บาท ด้วยโปรดยกมือขึ้น 
 -สมาชิกเข้าร่วมประชุม  12   คน 
 -ไม่เห็นชอบ      -  เสียง 
 -เห็นชอบ   11   เสียง 
 -งดออกเสียง     1   เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างสะพานทางไปป่าช้าหมู่ที่  3 ที่ช ารุด 
งบประมาณ 390,000.- บาท ต่อไป ข้อ 5.3. ขออนุมัติตั้งเป็นรายการใหม่ ติดตั้ง
หลังคารถยนต์ส่วนกลาง งบประมาณ 16,000 บาท 

นายขยัน  เป็งเฟย เชิญ ฝ่ายบริหารชี้แจง ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายชาคริต  ธิสา เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ตามท่ีทางเทศบาลต าบลห้วยทราย 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ได้ใช้รถบริการรับ-ส่งผู้ป่าย มีรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมาสด้า กพ.1093 ชม ซึ่งเป็น  

สี่ประตู และรถกู้ชีพกู้ภัย ซึ่งรถกู้ชีพกู้ภัยต้องได้ใช้ในส่วนอุบัติเหตุฉุกเฉินเท่านั้น   
ส่วนรถมาสด้าบางวัน มีใช้บริการ รับ – ส่งผู้ป่วย 8 – 10 คน ทางผู้บริหารได้
ปรึกษาหารือกันว่าเราควรท าคลังคาพร้อมเบาะนั่งเพ่ือสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ                 
รับ – ส่งผู้ป่วย จึงขอให้ทางสภาเทศบาลต าบลห้วยทรายพิจารณาด้วยครับ 

 
           /นายขยัน  เป็งเฟย... 
 



      -8- 
 
นายขยัน      เป็งเฟย  เชิญ ผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจง ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางดรุณี    แก้วโพธา เรียนประธานสภาฯคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ขอเพ่ิมเติมจากฝ่าย 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) ผู้บริหาร ตามที่จะขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นั้น จะต้องมีการโอนงบประมาณ ตั้งแต่ 

ข้อ 5.3 – 5.8  ข้อแรก ข้อ 5.3.ขออนุมัติตั้งเป็นรายการใหม่ ติดตั้งหลังคารถยนต์
ส่วนกลาง งบประมาณ 16,000 บาท   

-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ติดตั้งหลังคา
รถยนต์ส่วนกลาง  ราคางบประมาณ 16,000.-บาท  (ราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เดือน มกราคม 2561) มีคุณลักษณะดังนี้   เป็นหลังคาอลูมิเนียม เป็น
โครงหลังคาเหล็กคลุมด้วยอลูมิเนียม มีผ้าใบคลุมด้านข้าง มีที่นั่งสองแถว 

นายขยัน  เป็งเฟย สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายข้อ 5.3.หรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ    
(ประธานสภาฯ) ท่านใดจะอภิปรายแล้ว กระผมจะขอมติครับ 
 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ติดตั้งหลังคารถยนต์

ส่วนกลาง งบประมาณ 16,000 บาท ด้วยโปรดยกมือขึ้นครับ 
 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ติดตั้งหลังคารถยนต์

ส่วนกลาง งบประมาณ 16,000 บาท ด้วยโปรดยกมือขึ้นครับ 
  -สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  12  ท่าน 
  -เห็นชอบ   11  เสียง 
  -ไม่เห็นชอบ      -  เสียง 
  -งดออกเสียง     1  เสียง 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ติดตั้งหลังคารถยนต์ส่วนกลาง งบประมาณ 

16,000 บาท  
นายขยัน  เป็งเฟย ข้อ 5.4. เชิญ ผู้อ านวยการกองคลังชี้แจง ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางดรุณี    แก้วโพธา เรียนประธานสภาฯคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ข้อ 5.4.ขออนุมัติตั้งจ่าย 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) เป็นรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานเครื่องอ่านบัตรประชาชน จ านวน                    

5 เครื่องๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน  3,500  บาท 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   จัดซื้อเครื่อง
อ่านบัตรประชาชน จ านวน 5 เครื่อง เครื่องละๆ 700.- บาท รวมราคางบประมาณ 
3,500.-บาท   

นายขยัน  เป็งเฟย สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายข้อ 5.4.หรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ    
(ประธานสภาฯ) ท่านใดจะอภิปรายแล้ว กระผมจะขอมติครับ 
 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์

ส านักงานเครื่องอ่านบัตรประชาชน จ านวน 5 เครื่องๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน  
3,500  บาท ด้วยโปรดยกมือขึ้นครับ 

 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงานเครื่องอ่านบัตรประชาชน จ านวน 5 เครื่องๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน  
3,500  บาท ด้วยโปรดยกมือขึ้นครับ 

      /สมาชิกสภาฯ... 
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  -สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  12  ท่าน 
  -เห็นชอบ   11  เสียง 
  -ไม่เห็นชอบ      -  เสียง 
  -งดออกเสียง     1  เสียง 
         

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานเครื่องอ่านบัตร
ประชาชน จ านวน 5 เครื่องๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน  3,500  บาท 

นายขยัน  เป็งเฟย ข้อ 5.5. เชิญ ผู้อ านวยการกองคลังชี้แจง ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางดรุณี    แก้วโพธา เรียนประธานสภาฯคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ข้อ 5.5.ขออนุมัติตั้ง 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) เป็นรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุซื้อสัญญาเตือนภัยรถกู้ชีพกู้ภัย                   

งบประมาณ  7,500  บาท                                                                                                                
-แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อสัญญาณเตือนภัยติดรถกู้ชีพ
กู้ภัย   จ านวน 1 เครื่อง   ราคางบประมาณ 7,500.-บาท                            

นายขยัน  เป็งเฟย สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายข้อ 5.4.หรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ    
(ประธานสภาฯ) ท่านใดจะอภิปรายแล้ว กระผมจะขอมติครับ 
 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า

และวิทยุ ซื้ อสัญญา เตื อนภั ย รถกู้ ชี พกู้ ภั ย  งบประมาณ  7 ,500  บาท                                                                                                                
ด้วยโปรดยกมือขึ้นครับ 

 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิ ทยุ ซื้ อ สัญญา เตื อนภั ย รถกู้ ชี พ กู้ ภั ย ง บประมาณ   7 ,500   บาท                                                                                                                
ด้วยโปรดยกมือขึ้นครับ 

  -สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  12  ท่าน 
  -เห็นชอบ   11  เสียง 
  -ไม่เห็นชอบ      -  เสียง 
  -งดออกเสียง     1  เสียง 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุซื้อสัญญาเตือน

ภัยรถกู้ชีพกู้ภัย  งบประมาณ  7,500  บาท                                                                                                                 
นายขยัน  เป็งเฟย ข้อ 5.6. เชิญ ผู้อ านวยการกองคลังชี้แจง ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางดรุณี    แก้วโพธา เรียนประธานสภาฯคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน   ข้อ 5.6.  ขออนุมัติตั้ง 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) เป็นรายการใหม่ ขออนุมัติตั้งเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องท าน้ า    

ร้อน/น้ าเย็นจ านวน1 เครื่อง/ เครื่องท าน้ าเย็น 1 เครื่อง งบประมาณ 10,000บาท                                                                                                                
-แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว   จัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน/น้ าเย็น จ านวน 1 เครื่อง ราคา  6,000.- บาท    
เครื่องท าน้ าเย็น จ านวน 1 เครื่อง ราคา 4,000.-บาท เป็นเงิน 10,000.- บาท 

นายขยัน  เป็งเฟย สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายข้อ 5.6.หรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ    
(ประธานสภาฯ) ท่านใดจะอภิปรายแล้ว กระผมจะขอมติครับ 
                  /สมาชิกสภา... 
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-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จัดซื้อเครื่องท าน้ า    
ร้อน/น้ าเย็นจ านวน1 เครื่อง/ เครื่องท าน้ าเย็น 1 เครื่อง งบประมาณ 10,000บาท                                                                                                                
ด้วยโปรดยกมือขึ้นครับ          

   -สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จัดซื้อเครื่องท าน้ า    
ร้อน/น้ าเย็นจ านวน1 เครื่อง/ เครื่องท าน้ าเย็น 1 เครื่อง งบประมาณ 10,000บาท                                                                                                                
ด้วยโปรดยกมือขึ้นครับ 

  -สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  12  ท่าน 
  -เห็นชอบ   11  เสียง 
  -ไม่เห็นชอบ      -  เสียง 
  -งดออกเสียง     1  เสียง 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องท าน้ าร้อน/น้ าเย็น 
                      จ านวน 1 เครื่อง/ เครื่องท าน้ าเย็น 1 เครื่อง งบประมาณ 10,000 บาท  
นายขยัน  เป็งเฟย เชิญ ข้อ 5.7. ผู้อ านวยการกองคลัง 
(ประธานสภาฯ) 
นางดรุณี   แก้วโพธา เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ข้อ 5.7.  ขออนุมัติตั้ง
(ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นรายการใหม่ ปรับปรุงครุภัณฑ์กองคลัง งบประมาณ 20,000 บาท                                                                                                                                                                                                                            

-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์                 
(กองคลัง) งบประมาณ 20,000.- บาท 

นายขยัน  เป็งเฟย สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายข้อ 5.7.หรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ    
(ประธานสภาฯ) ท่านใดจะอภิปรายแล้ว กระผมจะขอมติครับ 

-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ปรับปรุงครุภัณฑ์   
กองคลัง งบประมาณ 20,000 บาท  ด้วยโปรดยกมือขึ้นครับ                                                                                                                                
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ปรับปรุงครุภัณฑ์
กองคลัง งบประมาณ 20,000 บาท ด้วยโปรดยกมือขึ้นครับ                                                                                                                                                                                                                         

  -สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  12  ท่าน 
  -เห็นชอบ   11  เสียง 
  -ไม่เห็นชอบ      -  เสียง 
  -งดออกเสียง     1  เสียง 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ปรับปรุงครุภัณฑ์กองคลัง งบประมาณ  

20,000 บาท 
นายขยัน  เป็งเฟย  ข้อ 5.8. เชิญ ผู้อ านวยการกองคลัง 
(ประธานสภาฯ) 
นางดรุณี  แก้วโพธา เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ข้อ 5.8.  ขออนุมัติตั้งเป็น 
(ผู้อ านวยการกองคลัง)  รายการใหม่ โครงการต่อเดิมติดตั้งตาข่ายลานกีฬาอเนกประสงค์ งบประมาณ 

67,629 บาท 
 -แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท             

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร  โครงการต่อเติมติดตั้งตาข่ายลานกีฬาอเนกประสงค์ 
งบประมาณ 67,629.- บาท 

นายขยัน  เป็งเฟย สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายข้อ 5.8.หรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ    
(ประธานสภาฯ)  

/ท่านใดจะ... 
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ท่านใดจะอภิปรายแล้ว กระผมจะขอมติครับ 
                               -สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อเดิมติดตั้งตาข่ายลาน

กีฬาอเนกประสงค์ งบประมาณ 67,629 บาท ด้วยโปรดยกมือขึ้นครับ   
สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อเดิมติดตั้งตาข่าย
ลานกีฬาอเนกประสงค์ งบประมาณ 67,629 บาท ด้วยโปรดยกมือขึ้นครับ                                                                                                                                                                                                                         

  -สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  12  ท่าน 
  -เห็นชอบ   11  เสียง 
  -ไม่เห็นชอบ      -  เสียง 
  -งดออกเสียง     1  เสียง 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อเดิมติดตั้งตาข่ายลานกีฬาอเนกประสงค์ 

งบประมาณ 67,629 บาท 
นายขยัน  เป็งเฟย ข้อ 5.9. ขอย้ายแท็งค์น้ าประปาภายในวัดสันเข้าแคบกลาง หมู่ที่ 4 เชิญ 
(ประธานสภาฯ) สท.ประเวท  จินาจันทร์ 
นายประเวท จินาจันทร์ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน   และสมาชิกสภาฯทุกท่าน   การขอย้าย  
(สท.เขต 2)  แท็งค์ประปาภายในวัดสันเข้าแคบกลาง ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมหมู่บ้าน 

หมู่ที่  4 บ้านสันเข้าแคบกลาง เมื่อวันที่  10 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร
อเนกประสงค์หมู่บ้าน ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ส่งเรื่องการขอย้ายแท็งค์น้ า                  
ประปาให้กับทางเทศบาลต าบลห้วยทรายพิจารณาด าเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป จึงขอความเห็นชอบสภาเทศบาลต าบลห้วยทรายพิจารณา การขอย้ายแท็งค์
ประปาภายในวัดสันเข้าแคบกลาง หมู่ที่ 4 ต่อไป ครับ 

นายขยัน  เป็งเฟย สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายข้อ 5.9.หรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ    
(ประธานสภาฯ) ท่านใดจะอภิปรายแล้ว กระผมจะขอมติครับ 
                               -สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบการขอย้ายแท็งค์ประปาภายในวัดสันเข้าแคบกลาง 

หมู่ที่ 4 ด้วยโปรดยกมือขึ้นครับ   
สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบการขอย้ายแท็งค์ประปาภายในวัดสันเข้าแคบกลาง
หมู่ที่ 4 ด้วยโปรดยกมือขึ้นครับ                                                                                                                                                                                                                         

  -สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  12  ท่าน 
  -เห็นชอบ   11  เสียง 
   

  -ไม่เห็นชอบ      -  เสียง 
  -งดออกเสียง     1  เสียง 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้การขอย้ายแท็งค์ประปาภายในวัดสันเข้าแคบกลาง หมู่ที่ 4 
นายขยัน  เป็งเฟย ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
(ประธานสภาฯ) -ไม่มี- 
 
นายขยัน  เป็งเฟย หมดระเบียบวาระการประชุม ขอปิดการประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา  เวลา 15.00 น. 
 
 
                    /ลงชื่อ... 




